

“Câu chuy<sup>ên</sup> n c<sup>ủa</sup> tôi không có gì đ<sup>ặc</sup> bi<sup>ệt</sup> đâu cô,” bà Nguy<sup>ên</sup> Th<sup>ị</sup> C<sup>ông</sup> m<sup>ở</sup> đ<sup>ầu</sup> u cu<sup>ộc</sup> nói chuy<sup>ên</sup> n khi bi<sup>ết</sup> ý đ<sup>ể</sup> nh c<sup>ủa</sup> tôi mu<sup>ốn</sup> tìm hi<sup>ểu</sup> u v<sup>ề</sup> con đ<sup>ồng</sup> ng h<sup>ọc</sup> v<sup>ề</sup> n cũng nh<sup>ư</sup> m<sup>ột</sup> chút gì đó v<sup>ề</sup> cu<sup>ộc</sup> đ<sup>ời</sup> i riêng c<sup>ủa</sup> bà.

Có th<sup>ể</sup> nh<sup>ư</sup> bà C<sup>ông</sup> đã nói, câu chuy<sup>ên</sup> n cu<sup>ộc</sup> đ<sup>ời</sup> i bà không là đ<sup>ặc</sup> bi<sup>ệt</sup>, là duy nh<sup>ất</sup>, nó cũng có nét r<sup>õ</sup> t chung c<sup>ủa</sup> nh<sup>ững</sup> ng<sup>ười</sup> i ph<sup>ần</sup> n<sup>ào</sup> Vi<sup>et</sup> Nam. Th<sup>ế</sup> nh<sup>ững</sup> chuy<sup>ên</sup> n m<sup>ột</sup> t ng<sup>ười</sup> i v<sup>ề</sup> mà ch<sup>ỉ</sup> ng m<sup>ột</sup> t khi bà ch<sup>ỉ</sup> a t<sup>u</sup> i 40, m<sup>ột</sup> t mình b<sup>ắt</sup> n ch<sup>ỉ</sup> i nuôi m<sup>ột</sup> i ng<sup>ười</sup> i con ăn h<sup>ọc</sup> thành tài, và quan tr<sup>ọng</sup> ng h<sup>ọc</sup> n, bà đã đeo đ<sup>ầu</sup> i ch<sup>ỉ</sup> ng trìn h<sup>ọc</sup> v<sup>ề</sup> n trên vùng đ<sup>ất</sup> m<sup>iền</sup> i này su<sup>ốt</sup> t 10 năm r<sup>òng</sup> r<sup>ã</sup> đ<sup>ể</sup> cu<sup>ộc</sup> i cùng t<sup>h</sup> t nghi<sup>ệp</sup> p đ<sup>o</sup> i h<sup>ọc</sup> c<sup>ơ</sup> ng đ<sup>o</sup> ng i tu<sup>ổi</sup> 72 thì không ph<sup>ải</sup> là câu chuy<sup>ên</sup> n đ<sup>ể</sup> tìm trong s<sup>ách</sup> đ<sup>ồng</sup>.

Tôi bi<sup>ết</sup> t đ<sup>ến</sup> n bà C<sup>ông</sup> qua m<sup>ột</sup> t bài vi<sup>ết</sup> t c<sup>ủa</sup> tr<sup>ên</sup> ng Coastline Community College (CCC) gi<sup>ới</sup> i thi<sup>ệu</sup> u v<sup>ề</sup> ti<sup>ên</sup> n trìn h<sup>ọc</sup> hành c<sup>ủa</sup> bà ngay tr<sup>ên</sup> c ngày tr<sup>ên</sup> ng t<sup>h</sup> ch<sup>ỉ</sup> c i<sup>nh</sup> t<sup>h</sup> t nghi<sup>ệp</sup> p cho các sinh vi<sup>ên</sup> c<sup>ủa</sup> a mình. Vì lý do s<sup>ố</sup> c kh<sup>ó</sup> e, bà C<sup>ông</sup> đã không có m<sup>ột</sup> t trong bu<sup>ổi</sup> i i<sup>nh</sup> quan tr<sup>ọng</sup> ng y. Và nh<sup>ư</sup> m<sup>ột</sup> t s<sup>ố</sup> may m<sup>ắn</sup> n, tôi i<sup>nh</sup> có đ<sup>ể</sup> c lá th<sup>iệp</sup> bà vi<sup>ết</sup> t b<sup>ên</sup> ng nét ch<sup>ỉ</sup> h<sup>ọc</sup> trò chân ph<sup>ần</sup> ng gi<sup>ới</sup> i cám <sup>ơn</sup> n tr<sup>ên</sup> ng CCC, cám <sup>ơn</sup> n th<sup>ầy</sup> cô và nh<sup>ững</sup> ng<sup>ười</sup> i đã giúp đ<sup>ể</sup> bà. Dò theo s<sup>ách</sup> đ<sup>ể</sup> i<sup>nh</sup> tho<sup>ại</sup> i trên th<sup>ế</sup>, tôi đã có cu<sup>ộc</sup> c chuy<sup>ên</sup> n trò cùng bà C<sup>ông</sup> Nguy<sup>ên</sup> n.

“Ch<sup>ỉ</sup> ng tôi qua đ<sup>ể</sup> i năm 42 tu<sup>ổi</sup> i, khi đó tôi 36. M<sup>ột</sup> i sáu ngày sau khi nhà tôi m<sup>ột</sup> t, tôi sanh đ<sup>ể</sup> a con út...” Gi<sup>ới</sup> ng bà ch<sup>ồng</sup> xu<sup>ống</sup> ng, th<sup>ế</sup> t bu<sup>ổi</sup> n, khi nh<sup>ọc</sup> c i<sup>nh</sup> nh<sup>ững</sup> ngày tháng mà bà nh<sup>ững</sup> t<sup>h</sup> ng là mình không th<sup>ể</sup> nào s<sup>ố</sup> ng n<sup>ào</sup> i. M<sup>ột</sup> t nách m<sup>ột</sup> i con đã là chuy<sup>ên</sup> n không đ<sup>ể</sup> dàng trong vi<sup>ệc</sup> nuôi n<sup>ấng</sup> đ<sup>ể</sup> y đ<sup>ể</sup>, i<sup>nh</sup> thêm m<sup>ột</sup> t mình nuôi đàn con th<sup>ế</sup> đ<sup>ể</sup> i trong nh<sup>ững</sup> năm tháng sau khi cu<sup>ộc</sup> c chi<sup>ến</sup> n k<sup>ết</sup> thúc i<sup>nh</sup> là chuy<sup>ên</sup> n không đ<sup>ể</sup> n gi<sup>ới</sup> i n chút nào.

“Tôi nuôi con trong s<sup>ố</sup> nghèo khó, c<sup>ơ</sup> c<sup>ơ</sup> c. Tôi v<sup>ề</sup> a đi đ<sup>ể</sup> y i<sup>nh</sup> tr<sup>ên</sup> ng, v<sup>ề</sup> a đi đ<sup>ể</sup> y kèm đ<sup>ể</sup> ki<sup>ếm</sup> m ti<sup>ên</sup> n nuôi con. Có nh<sup>ững</sup> hôm đ<sup>ể</sup> y đ<sup>ể</sup> n t<sup>h</sup> n 10 gi<sup>ờ</sup> t<sup>h</sup> i, tr<sup>ở</sup> i m<sup>ở</sup> a t<sup>h</sup> m t<sup>h</sup> i, tôi i<sup>nh</sup> c đ<sup>ể</sup> ng, lo i<sup>nh</sup> ng, lo s<sup>ố</sup>, đ<sup>ể</sup> th<sup>ế</sup> h<sup>ết</sup>...”

Nh<sup>ững</sup> cái kh<sup>ó</sup> dành v<sup>ề</sup> cho mình thì có s<sup>ố</sup> gì v<sup>ề</sup> i ng<sup>ười</sup> i m<sup>ột</sup>. Đ<sup>ể</sup> i<sup>nh</sup> u làm bà c<sup>ông</sup> m th<sup>ầy</sup> đau đ<sup>ể</sup> n và xót xa h<sup>ọc</sup> n chính là nhìn nh<sup>ững</sup> đ<sup>ể</sup> a con mình đói kém. N<sup>h</sup> i ni<sup>ềm</sup> đó gi<sup>ới</sup> đây nh<sup>ọc</sup> c i<sup>nh</sup> bà v<sup>ề</sup> n còn c<sup>ông</sup> m th<sup>ầy</sup> ray r<sup>õ</sup> t, “Chúng h<sup>ọc</sup> luy<sup>ên</sup> n thi đ<sup>ể</sup> i h<sup>ọc</sup> mà ch<sup>ỉ</sup> có trong b<sup>ên</sup> ng chén cháo đ<sup>ể</sup> u đ<sup>ể</sup>, c<sup>ông</sup> m không đ<sup>ể</sup> ăn. T<sup>h</sup> i i<sup>nh</sup> m, cô i<sup>nh</sup>...” Ch<sup>ỉ</sup> m<sup>ột</sup> t câu nói ngh<sup>ề</sup> n ng<sup>à</sup>o khi gi<sup>ới</sup> i nh<sup>ư</sup> tu<sup>ổi</sup> i th<sup>ế</sup> đ<sup>ể</sup> i kh<sup>ó</sup> c<sup>ủa</sup> a con mình đ<sup>ể</sup> b<sup>ên</sup> c i<sup>nh</sup> cái bao la c<sup>ủa</sup> lòng m<sup>ột</sup> th<sup>ế</sup> ng con bi<sup>ết</sup> t đ<sup>ể</sup> n đ<sup>ể</sup> ng nào.

## Bà Cọ Viẹt Nam 72 tuổ i tọt nghiẹp đố i hỏ c cỏ ng đố ng

T&#225;c Gi&#7843;: Ngỏ c Lan

Th&#7913; S&#225;u, 12 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2009 22:35

---

Mà nào đầu chỏ nuôi con, bà còn tỏ tay chăm sóc cho mỏ già bỏ bỏ nhỏ n (mỏ t trí nhỏ) suỏ t bỏ y năm rỏng rỏ. Ngày mỏ mỏ t, bà lỏ i chỏ t mọt dành đỏ m đỏ xây cho mỏ mình chiỏ c kim tỡnh nhỏ đứng ý nguyỏ n cỏ a ngỏ i quá cỏ.

Sang Mỏ theo diỏ n bỏ o lỏnh tỏ năm 1998, khi bà đỏ tuổ i vỏ hỏ u, nhỏ ng bỏ n tỡnh cỏ a mỏ t ngỏ i mỏ đỏ y nghỏ lỏ c và không muỏ n làm phiỏ n con cái, khiỏ n mỏ i ngày bà đỏ u tìm báo Ngỏ i Viẹt đỏ c đỏ kiỏ m viỏ c làm thêm. Khi biỏ t ý đỏ nh đỏ cỏ a bà, các con đỏ u chung suy nghĩ “Mỏ đỏ làm viỏ c cỏ c khỏ bao nhiêu lâu nay cho tỏ i con, giỏ má hỏy nghỏ ngỏ i, đỏ tỏ i con đi làm.”

Thỏ là bà bỏ t đỏ u viỏ c quay trỏ lỏ i trỏ ng hỏ c tỏ đỏ.

Bà tâm niỏ m “One is never too old to learn - Mỏ t ngỏ i không bao giỏ quá lỏ n tuổ i cho chuyỏ n hỏ c hành,” và quỏng đỏ ng hỏ c cỏ a bà là mỏ t minh chỏ ng cho đỏ u đỏ.

Bà Cỏ nói, “Tôi già rỏ i, đi hỏ c vì thỏ y vui vỏ i tuổ i già, đi hỏ c chỏ là đỏ mỏ mang thêm mỏ t chút kiỏ n thỏ c, đỏ cho não mình hoỏ t đỏ ng. Hỏ c đỏ tỏ biỏ t chăm sóc bỏ n thân. Thêm nỏ a, vì tôi sỏ nỏ u tôi bỏ bỏ nhỏ n (mỏ t trí nhỏ) nhỏ má tôi ngày xỏ a thì khỏ cho các con tôi, cho nên tôi phỏ i hỏ c. Vỏ lỏ i, ngỏ i ta hỏ c đỏ c, mình hỏ c đỏ c.”

Nghe thì đỏ n giỏ n nhỏ ng nhỏ ng ai cỏ p sách đỏ n trỏ ng khi đỏ có gia đỡnh, bỏ c qua tuổ i 40, và vỏ i mỏ t ngôn ngỏ hoàn toàn xa lỏ thì mỏ i hiỏ u hỏ t cái cỏ c cỏ a ngỏ i đi hỏ c là nhỏ thỏ nào, huỏ ng chi khi ỏ y bà Cỏ đỏ hỏ n 60.

Bên cỏ nh suy nghĩ “đi hỏ c vì thỏ y vui vỏ i tuổ i già,” bà Cỏ nói mỏ t cách chỏn thành, “Đi hỏ c thỏ c sỏ nhiỏ u khi rỏ t mỏ t và cỏ c lỏ m. Mình già rỏ i, trí óc đỏ u còn minh mỏ n nhỏ thỏ i trỏ. Công sỏ c, thỏ i gian bỏ ra rỏ t nhiỏ u. Đỏ i khi thỏ y rỏ t miỏ n cỏ ng vỏ i chuyỏ n hỏ c hành.”

Mỏ t mỏ i và khó khỏn nhỏ thỏ nhỏ ng bà không hỏ xao lỏng và bỏ cuỏ c. Thỏ i gian đỏ u, khi gia đỡnh còn ở Garden Grove, mỏ i ngày bà đỏn 6 chuyỏ n xe bus đỏ n trỏ ng và vỏ nhà. Sau đỏ, khi gia đỡnh chuyỏ n vỏ Riverside sinh sỏ ng, tuổ i đỏ i càng chỏ ng chỏ t thì nhỏ ng chuyỏ n xe đi vỏ cỏ a bà cũng tỏng lên. Năm chuyỏ n đỏ n trỏ ng, năm chuyỏ n vỏ nhà bỏ t chỏ p nỏ ng mỏ a gió rét, cho đỏ n khi ra trỏ ng, tỏ ng cỏ ng 10 năm.

## Bà Cõ Viõt Nam 72 tuõ i tõt nghiõ p đõ i hõ c cõ ng đõ ng

T&#225;c Gi&#7843;: Ngõ c Lan

Th&#7913; S&#225;u, 12 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2009 22:35

---

Điõ u gì đã cho bà nghõ iõ c đó?

Bà tâm sõ , “Ngày xõ a tôi là mõt cô giáo dõ y trõ con. Tôi thõõ ng hõ c trò tôi iõ m. Thêm nõ a, tôi là ngõõ i luôn nhõ õ n nhõ ng ai đã tõt võ i mình, giúp đõ mình.” Chính vì suy nghĩ “cái gì cũng phõ i có trõõ c có sau” theo quan niõ m Á Đông, mà sõ tõ n tõ y, nhiõt tình giúp đõ cõ a nhõ ng ngõõ i làm viõ c tõi trõõ ng Coastline đã giõ chân bà. Bà đã gõ n bó võ i ngôi trõõ ng đó trong suõt thõ i gian hõ c hành cõ a mình, không muõ n chuyõ n đi đõu hõ t.

Khi đõõ c hõ i “Cõ có nhõ n xét gì võ bà Cõ Nguyõ n?” Michelle Ma, giám đõ c Tiõ p Thõ và Giao Tõ cõ a trõõ ng Coastline, cho biõt, “Bà õ y là mõt sinh viên tuyõt võ i! Bà bõ t đõ u hõ c tõi nhõ ng iõ p ESL tõi trõõ ng Coastline, sau đó chuyõ n lên chõõ ng trình bình thõõ ng và đã tõt nghiõ p cao đõ ng (A.A. degree in general studies) vào ngày 16 Tháng Năm.”

Võ i cô Tina Xa, nhân viên chõõ ng trình EOPS (Extended Opportunities Programs and Services) thì “Bà Cõ Nguyõ n là mõt sinh viên biõt t võõ t lên nhõ ng thách thõ c.” Cô Tina cũng cho rõ ng, “Bà là mõt sinh viên tuyõt võ i, làm viõ c rõt chăm chõ và dành trõ n cuõ c đõ i mình cho mõõ i ngõõ i con. Niõ m đõ m cõ a bà là viõ c dõ y hõ c, nên bà có ý đõ nh chuyõ n tiõ p lên trõõ ng Đõ i Hõ c Fullerton đõ iõ y bõ ng cõ p võ giõ ng dõ y. Võ i sõ đõõ m GPA cao và sõ chăm chõ võõ t bõ c, chúng tôi biõt bà õ y sõ thành công!”

Cũng theo thông tin tõi trõõ ng Coastline thì Tháng Năm 2008, bà Cõ đã đõõ c nhõ n hõ c bõ ng The Leisure World Oasis, và Tháng Năm 2009 bà iõ i đõõ c nhõ n mõt hõ c bõ ng khác mang tên The Foundation Scholarship Award.

Sau đây là lá thõ cõ a bà Nguyõ n Thõ Cõ đã viõt gõ i cho trõõ ng CCC sau khi bà tõt nghiõ p đõ hiõ u thêm võ tâm sõ cõ a bà.

“Sõ không bao giõ trong cuõ c đõ i tôi quên đõõ c nhõ ng năm đã hõ c tõi trõõ ng Coastline Community College. Tôi vô cùng tri ân sõ giúp đõ và lòng tõt mà trõõ ng đã dành cho tôi trong nhõ ng năm tháng đó.

## Bà C<sup>o</sup> Vi<sup>o</sup>t Nam 72 tu<sup>o</sup>i t<sup>o</sup>t nghi<sup>o</sup>p đ<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>c c<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>ng

T&#225;c Gi&#7843;: Ng<sup>o</sup>c Lan

Th&#7913; S&#225;u, 12 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2009 22:35

---

Tho<sup>o</sup>t đ<sup>o</sup>u, tôi đ<sup>o</sup>n tr<sup>o</sup>ng CCC b<sup>o</sup>i tr<sup>o</sup>ng n<sup>o</sup>m ngay trung tâm c<sup>o</sup>a c<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>ng Vi<sup>o</sup>t Nam. Năm 2004 gia đình tôi chuy<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>n Riverside, nh<sup>o</sup>ng tôi không mu<sup>o</sup>n chuy<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>n h<sup>o</sup>c t<sup>o</sup>i nh<sup>o</sup>ng tr<sup>o</sup>ng g<sup>o</sup>n nhà. Thay vào đó, tôi dành th<sup>o</sup>i gian đón nh<sup>o</sup>ng chuy<sup>o</sup>n xe bus khác nhau t<sup>o</sup> Riverside đ<sup>o</sup>n Garden Grove, Westminster b<sup>o</sup>i s<sup>o</sup> quý m<sup>o</sup>n ân c<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a th<sup>o</sup>y cô giáo, nh<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>i t<sup>o</sup> v<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a tr<sup>o</sup>ng đã níu chân tôi.

Là m<sup>o</sup>t sinh viên l<sup>o</sup>n tu<sup>o</sup>i nên s<sup>o</sup> b<sup>o</sup>n nh<sup>o</sup>y và mau m<sup>o</sup>n trong suy nghĩ c<sup>o</sup>a tôi đã gi<sup>o</sup>m nhi<sup>o</sup>u, vì th<sup>o</sup> t<sup>o</sup>t c<sup>o</sup> th<sup>o</sup>y cô ph<sup>o</sup>i có thêm lòng kiên nh<sup>o</sup>n và s<sup>o</sup> giúp đ<sup>o</sup> dành cho tôi. Nh<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>i t<sup>o</sup> v<sup>o</sup>n, nh<sup>o</sup>ng nhân viên văn phòng <sup>o</sup> phòng Tài Chính và EOPS đã luôn dành th<sup>o</sup>i gian nhi<sup>o</sup>u h<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup> giúp đ<sup>o</sup> tôi khi tôi can s<sup>o</sup> h<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>n. Tôi không th<sup>o</sup> nào đi<sup>o</sup>n t<sup>o</sup> h<sup>o</sup>t lòng bi<sup>o</sup>t <sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a tôi đ<sup>o</sup>i v<sup>o</sup>i tr<sup>o</sup>ng CCC nói chung và n<sup>o</sup>c M<sup>o</sup> nói riêng.

Tôi đ<sup>o</sup>n M<sup>o</sup> khi đã <sup>o</sup> tu<sup>o</sup>i v<sup>o</sup> h<sup>o</sup>u. Đ<sup>o</sup>t n<sup>o</sup>c này đã cho tôi c<sup>o</sup> h<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup> có đ<sup>o</sup>c n<sup>o</sup>n h<sup>o</sup>c v<sup>o</sup>n mà tôi đã không có đ<sup>o</sup>c n<sup>o</sup>i quê nhà. Th<sup>o</sup>y cô và m<sup>o</sup>i ng<sup>o</sup>i đã h<sup>o</sup> tr<sup>o</sup> tôi r<sup>o</sup>t nhi<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup> gi<sup>o</sup> đây tôi có th<sup>o</sup> t<sup>o</sup>t nghi<sup>o</sup>p đ<sup>o</sup>c. Th<sup>o</sup>i gian tôi h<sup>o</sup>c t<sup>o</sup>i tr<sup>o</sup>ng CCC là m<sup>o</sup>t kinh nghi<sup>o</sup>m quý báu liên quan đ<sup>o</sup>n nhân cách và tri th<sup>o</sup>c cu<sup>o</sup>c đ<sup>o</sup>i tôi. Tôi c<sup>o</sup>m th<sup>o</sup>y bi<sup>o</sup>t <sup>o</sup>n vô cùng khi đ<sup>o</sup>c là sinh viên c<sup>o</sup>a tr<sup>o</sup>ng.

Tôi s<sup>o</sup> luôn gi<sup>o</sup> mãi nh<sup>o</sup>ng k<sup>o</sup> ni<sup>o</sup>m ng<sup>o</sup>t ngào v<sup>o</sup>i tr<sup>o</sup>ng. Xin chúc s<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e và thành công đ<sup>o</sup>n v<sup>o</sup>i t<sup>o</sup>t c<sup>o</sup> m<sup>o</sup>i ng<sup>o</sup>i.

Trân tr<sup>o</sup>ng,

C<sup>o</sup> Nguy<sup>o</sup>n, 25 Tháng Năm, 2009.”

Nhìn l<sup>o</sup>i cu<sup>o</sup>c đ<sup>o</sup>i mình, bà C<sup>o</sup> nói, “Tôi nghĩ mình ch<sup>o</sup> nh<sup>o</sup> m<sup>o</sup>t h<sup>o</sup>t cát gi<sup>o</sup>a sa m<sup>o</sup>c mênh mông.” Tháng Năm v<sup>o</sup>a qua, câu chuy<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a bà C<sup>o</sup> Nguy<sup>o</sup>n đã đ<sup>o</sup>c nêu lên trong l<sup>o</sup> t<sup>o</sup>t nghi<sup>o</sup>p c<sup>o</sup>a tr<sup>o</sup>ng CCC. Câu chuy<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a bà không ch<sup>o</sup> làm xúc đ<sup>o</sup>ng nh<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>i Vi<sup>o</sup>t Nam có m<sup>o</sup>t trong bu<sup>o</sup>i i l<sup>o</sup> ngày hôm đó, quan tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>n, nó còn khi<sup>o</sup>n cho m<sup>o</sup>i ng<sup>o</sup>i Vi<sup>o</sup>t Nam c<sup>o</sup>m th<sup>o</sup>y t<sup>o</sup> hào khi nghe nh<sup>o</sup>ng ti<sup>o</sup>ng tr<sup>o</sup>m tr<sup>o</sup>ng m<sup>o</sup> c<sup>o</sup>a nh<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>i thu<sup>o</sup>c s<sup>o</sup>c dân khác.

Đúng, “m<sup>o</sup>t con én không th<sup>o</sup> làm nên mùa Xuân” nh<sup>o</sup> bà C<sup>o</sup> đã nói, nh<sup>o</sup>ng khi nó c<sup>o</sup>t ti<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>i ta bi<sup>o</sup>t r<sup>o</sup>ng xuân đang <sup>o</sup> quanh đây. Vâng, chúng ta có quy<sup>o</sup>n t<sup>o</sup> hào l<sup>o</sup>m ch<sup>o</sup>! (N.L)